

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: /TCTHADS-NV1
V/v hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được Công văn số 383/CTHADS-NV ngày 17/8/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ hồ sơ DNTN XD và vận tải Thanh Cao. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn và các tài liệu kèm theo, Tổng cục THADS có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, Bản án số 29/2009/KDTM-ST ngày 07/12/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đang có hiệu lực pháp luật và chưa có cơ quan nào kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nên phải được nghiêm chỉnh chấp hành. Việc cơ quan THADS tiến hành xử lý các tài sản thế chấp của ông Cao Văn Thanh để thi hành án là thực hiện theo đúng nội dung Bản án trên. Cơ quan THADS không có thẩm quyền trong việc xác định giấy chứng nhận mà ông Thanh đem thế chấp tại Ngân hàng là thật hay giả, việc thế chấp có hợp pháp hay “vô hiệu”. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật về THADS thì yêu cầu của Cơ quan điều tra (CQĐT) không phải là căn cứ để hoãn thi hành án. Tuy nhiên, để hạn chế việc ảnh hưởng đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng và tránh các hậu quả pháp lý phát sinh sau này thì việc xử lý tài sản phải được tiến hành rất thận trọng.

Tại Kết luận số 204 /KLKT-TCTHADS ngày 05/8/2022 của Tổng cục THADS về việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo án tín dụng, ngân hàng và án bán đấu giá tài sản thành chưa giao tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Tổng cục THADS đã yêu cầu Cục THADS tỉnh Hậu Giang tổ chức họp liên ngành phân tích cơ sở pháp lý, thống nhất giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, việc họp liên ngành này chưa đạt hiệu quả do thiếu thành phần là CQĐT, kết quả họp không có gì mới so với cuộc họp trước đó (*cuộc họp ngày 31/12/2019*).

Do đó, Tổng cục THADS đề nghị Cục THADS tỉnh Hậu Giang tiếp tục trao đổi, làm việc với CQĐT để nắm bắt tình hình, yêu cầu CQĐT cung cấp các căn cứ liên quan đến việc xử lý các tài sản ông Thanh đã thế chấp Ngân hàng (như quyết định thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng hoặc văn bản khác theo quy định pháp luật tố tụng hình sự) để tiếp tục có phương án giải quyết vụ việc. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc cần có sự phối hợp của các cơ quan liên quan tại địa phương, Cục THADS tỉnh báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo THADS họp để chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tháo gỡ.

Tổng cục THADS hướng dẫn đề Cục THADS tỉnh Hậu Giang nghiên cứu, vận dụng. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục báo cáo Tổng cục THADS để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục THADS (để b/c);
- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục;
- Công thông tin điện tử TCTHADS (để đăng tải)
- Lưu: VT, NV1, hồ sơ.

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1**

Đặng Văn Huy